



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

# ตรวจกลุ่มเสี่ยง 4 แสนคน

**กัมโรครอบรอบ  
ปลูกจีน-เกาหลี  
พื้นที่โรคร้าย**

“ทรัมป์” ออกแถลงการณ์ระบุไวรัส  
โควิด-19 โจมตีสหรัฐอเมริกาแรงกว่า  
เหตุการณ์ญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ ใน  
สงครามโลกครั้งที่ 2 และหนักหน่วงกว่า  
เหตุการณ์ 9-11 ที่ต้อง ★ มีต่อหน้า 14



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

ตรวจ 6 กลุ่ม ☆ ต่อจากหน้า 1
ศูนย์เสียผู้คนอย่างมหาศาล วัคซีนไม่ควรปล่อย
"โควิด-19" อาละวาดไปทั่วโลก ส่วนผู้ติดเชื้อทั่วโลก
ใกล้แตะ 4 ล้านคน นักวิจัยชาวจีนในสหรัฐฯ เตรียม
เปิดความจริงเรื่องโควิด-19 ถูกยัดยัดปริศนาคาบ่านัก
ด้วยฝีมือมือปืนคนชาติเดียวกัน ลือแช่ดงลับถูก
ปิดปาก ด้านไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 3 รายแต่ไม่
พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม แรงงานตกค้างต่างแดนแอบลอบ
แม่ค้าข้ามเข้าไทยเพิ่ม

ตั้งกลับมาพบผู้ป่วยใหม่ถึง 3 รายแล้ว หลังจาก
ที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือ
1 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตไม่พบเพิ่ม

★ ไทยพบผู้ป่วยใหม่ 3 ราย
ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.
ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.40 น. นพ.ทวีศิลป์
วิทยายุจิน โฆษก ศบค. แถลงว่า มีผู้ป่วยรายใหม่
3 ราย ในจำนวนนี้ 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 59 ปี
อาศัยที่บ้านมาจากกัมพูชาซึ่งอยู่ในระยะสามสัปดาห์
ผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ที่กลับมาจากมาเลเซีย ส่วน
อีก 2 ราย เป็นชายไทย อายุ 46 ปี กับชายไทย
อายุ 81 ปี อาศัยที่ห้างเดินทางกลับมาจากคาซัคสถาน
เมื่อวันที่ 2 พ.ค. และอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ มี
ผู้โดยสารในเครื่องบินลำเดียวกัน 55 คน ขณะนี้
อยู่ในการดูแลทั้งหมด ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 2,992
ราย หายป่วยสะสม 2,772 ราย ไม่มีรายงานผู้
เสียชีวิตเพิ่มเติม

★ เตรียมรับ นร.ตกค้างกลับไทย
นพ.ทวีศิลป์กล่าวด้วยว่า สำหรับสถานการณ์
โลกมีผู้ป่วยสะสม 3,822,860 ราย เสียชีวิต 265,076
ราย ส่วนนักเรียนที่ตกค้างอยู่ในอเมริกาใต้ แบ่งเป็น
อาร์เจนตินา 52 ราย และอุรุกวัย 12 ราย จะนำ
เครื่องบินเช่าเหมาลำไปรับจากสองประเทศมายัง
ประเทศราชจัด ในวันที่ 20 พ.ค. ก่อนนำเครื่องบิน
พาณิชย์มายังประเทศแอมสเตอร์แดมต์เพื่อเดินทางกลับ
ไทย เหตุผลที่ต้องดำเนินการเช่นนี้เพราะบางประเทศ
ปิดด่านฟ้า จึงมีกระบวนการหลายอย่าง

★ ตั้งเป้าตรวจให้ได้ 4 แสนคน
นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า อธิบดีกรมควบคุมโรค
เสนอเป้าหมายการค้นหาผู้ติดเชื้อในประชากรกลุ่ม
เสี่ยง โดยตั้งเป้าหมายตรวจให้ได้ 6,000 รายต่อ 1
ล้านประชากร หรือประมาณ 400,000 ราย ขณะนี้
ตรวจไปแล้วประมาณ 280,000 ราย เหลืออีก 170,000
ราย โดยจะตรวจในกลุ่มที่มีการขยายเกณฑ์ เช่น มี
อาการไข้ มีอาการคล้ายหัด หมวกไม่ได้กลิ่น 85,000
ราย และอีก 85,000 ราย จะไปหาในประชากรกลุ่ม
เสี่ยง อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ต้องขัง แกร็บ
แรงงานผิดกฎหมายที่อยู่ในสถานกักกัน คนขับรถ
สาธารณะ กระจายในทั่วประเทศ ทฤษฎีนี้ได้ผลกว่า
การตรวจแบบหว่านแห นอกจากนี้ ในที่ประชุม
รวม.ต่างประเทศได้รายงานหลักเกณฑ์การนำคน
ไทยกลับจากต่างประเทศกลุ่มแรกคือ กลุ่มคนที่สุด
จะเป็นกลุ่มประปราย ได้แก่ คนป่วย คนที่ตกค้างจาก
สนามบินต่างๆ วิชา นมดอย นักร้องเที่ยวตกค้าง

กลุ่มนี้จะได้กลับมาก่อน กลุ่มที่สอง กลุ่มตัวแทน
คือ พระสงฆ์ที่ไปอุรุดงค์ นักเรียน นักศึกษา และ
คนที่ตกงาน

★ เอ็มโอยูวิจัยยาต้องไม่เสียเปรียบ
ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และ รว.สาธารณสุขกล่าวถึงความคืบหน้าการศึกษา
และพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่พัฒนาโดย
คนไทยว่า ให้สถาบันวิจัยแห่งชาติไปหาวิธีรวมหา
วิทยาลัยต่างๆ และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ
(เอ็มโอยู) กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศจีน
ในการศึกษาและวิจัยร่วมกัน ได้เชิญ นพ.นคร เปรม
ศรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแห่งชาติ มาพูดคุย
สอบถามถึงเรื่องนี้แล้ว เน้นย้ำว่าการทำเอ็มโอยู
ดังกล่าวเราต้องไม่เสียเปรียบ ขอให้ศึกษาข้อกฎหมาย
ให้ดี ทั้ง 2 ฝ่ายต้องเข้าใจถึงพร้อมกันและได้รับความ
ยุติธรรมเท่ากัน

★ จ่อถอด 2 ปท.เห็นเขตติดโรคร้ายแรง
นายอนุทินยังกล่าวด้วยว่า ไทยจะมีการถอดจีน
และเกาหลีให้ออกจากประเทศที่เป็นเขตติดโรค
ติดต่ออันตรายกรณีโรคโควิด-19
ขณะที่ นพ.สุรพงษ์ชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าการจะเสนอให้คณะ
กรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ถอดทั้ง 2 ประเทศ
ออกจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย
กรณีโรคโควิด-19 นั้น เนื่องจากมีการพบผู้ป่วย
โควิดจากทั้ง 2 ประเทศขึ้น แต่การถอดไม่ได้
หมายความว่า ทั้ง 2 ประเทศจะเดินทางเข้ามาไทย
ได้โดยยังคงต้องดำเนินการตามมาตรการเดินทาง
มาจากต่างประเทศอย่างเข้มข้นเหมือนเดิม

★ ก้นหาผู้ป่วยเชิงรุกได้ผลดี
นพ.สุรพงษ์ชัยยังกล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19
ว่า ที่ผ่านมารวมควบคุมโรคได้ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
มาโดยตลอดทำให้การค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการน้อยและ
การแยกกักกันเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด ทำให้พบ
จำนวนผู้ป่วยในกรุงเทพฯ ลดลงตามลำดับ ทั้งนี้ จาก
การค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนที่ไม่มีการหรือการค้นหา
เชิงรุก เช่น ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ตรวจประมาณ 3,000
ราย พบ 1 ราย ตรวจที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
โดยรวมพบในอัตราต่ำกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้น
ในบางพื้นที่ที่เท่านี้ จึงทำให้การควบคุมโรคในประเทศ
และจากต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

★ คุมตรวจเช็กกันระบารอบ 2
อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวด้วยว่า ไทยเริ่ม
ผ่อนปรนมาตรการตั้งแต่ต้นที่ 3 พ.ค. ก็มีความกังวล
จากประชาชนและนักวิชาการ ว่า จะมีการระบาด
ระลอก 2 หรือไม่ จึงทำให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล

รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สาธารณสุขที่ร่วมประชุมกับ
ศบค. สั่งให้มีการตรวจเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังในกลุ่ม
ประชาชนที่เสี่ยงและสถานที่เสี่ยงการค้นหาเชิงรุกครั้งนี้
เป็นการทำกับประชากรกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง
ทั่วประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการใดๆ เพื่อเฝ้าระวัง
และสร้างความมั่นใจในการควบคุมป้องกันโรค เป็น
การดำเนินการทั้งก่อนและระหว่างเปิดปรนมาครกร
ซึ่งมีการดำเนินการเป็นระยะๆ เพื่อให้คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดและ กทม. มีแนวทางการดำเนินการ
ภายในพื้นที่แต่ละจังหวัด โดยใช้การตรวจน้ำลาย
รอบละประมาณ 5-8 ราย หากพบว่ารอบใดติดเชื้อ
จึงจะนำมาตรวจเป็นรายบุคคลอีกครั้งถือเป็นวิธีที่
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

★ 6 กลุ่มเสี่ยงเป้าหมายการตรวจ
นพ.สุรพงษ์ชัยยังกล่าวอีกว่า สำหรับประชากร
6 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.กลุ่มที่มีจะรวมตัวกันเป็น
จำนวนมาก 2.บุคลากรทางการแพทย์ 3.ผู้ต้องขัง แกร็บ
4.ผู้ต้องกักกันที่ด่านสะเดา 4.กลุ่มคนขับแท็กซี่
5.คนขับรถสาธารณะ 5.กลุ่มแรงงานต่างด้าวและ
คนไทยที่อยู่รวมกันอย่างแออัด ทั้งที่ทำงานและพัก
อาศัย 6.เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ราชทัณฑ์
ประชาชนค้าขายในตลาดห้าง ส่วนสถานที่ที่คนมาอยู่
รวมกันจำนวนมาก เช่น สถานีขนส่งทางบก ทางน้ำ
ทางอากาศ สิ่งที่เราทั้งคือการข้ามด่านมาชมแดนที่สุด
สถานีรถไฟฟ้า ศสนสถาน เป็นต้น

★ ยะลาพบติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย
ในส่วนต่างจังหวัด วันเดียวกันนี้ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยะลา รายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงอายุ 59 ปี อยู่บ้าน
ตามนาปะโต๊ะใน หมู่ 9 ต.นาปะโต๊ะ อ.บันนังสตา
ที่พบผู้ป่วยมากที่สุดรวม 16 ราย และเจ้าหน้าที่กำลัง
เร่งตรวจคัดกรองเชิงรุก ติดเชื้อมาจากการสัมผัส
กลุ่มผู้ป่วยภายในชุมชน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม
อยู่ที่ 127 ราย รักษาหายสะสม 108 ราย ผู้ป่วยปัจจุบัน
รักษาอยู่ใน รพ. 22 ราย แยกเป็น รพ.บันนังสตา
19 ราย รพ.สุมนยะลา 1 ราย รพ.สมเด็จพระพุทธ
ราชาเขต 1 ราย มอ.หาดใหญ่ 1 ราย เสียชีวิต 2 ราย

★ สังกลับผู้ที่ตรวจไม่พบเชื้อ
ที่ รพ.สมเด็จพระพุทธราชาเขต จ.ยะลา
นพ.ทินกร บินหะยืออาร ผอ.รพ. พร้อมทีมแพทย์
1 พยาบาล ร่วมกันส่งผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ 24 ราย
จาก 40 ราย เดินทางกลับบ้านในพื้นที่ ต.บาไรโย
0 จินเน อ.ยะหา หลังผลตรวจเชื้อครั้งที่ 3 ยืนยันไม่
พบเชื้อ โดยมีการแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อ
กลับไปอยู่ที่บ้าน พร้อมทั้งมอบคู่มือ มอ.สิ่งของ
เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจ
ขณะที่ผู้ต้องสงสัยติดเชื้อส่วนที่เหลือแยกเฝ้าดูอาการ
ที่ รพ.ยะลา จำนวน 4 ราย รพ.บันนังสตา จำนวน
7 ราย รพ.รามัน 5 ราย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน
แล้วเช่นกัน



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

★ แรงงานต่างด้าวศูนย์กักฯ คิดเชื้อ

ที่ศูนย์กักตัวผู้ต้องกัก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สงขลา อ.สะเตาะ จ.สงขลา มีแรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมืองถูกควบคุมตัวระหว่างดำเนินคดีรวม 115 คน พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ลอตแรก 18 คน เจ้าหน้าที่ ได้เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งเพื่อตรวจหาเชื้อจนพบ เพิ่มอีก 42 คน รวม 60 คน ปรากฏว่าผลตรวจออก สดท้ายเมื่อวันที่ 6 พ.ค. จำนวน 48 ราย พบผู้ติดเชื้อ เพิ่มอีก 3 ราย เป็นชาวโรฮิงจา 2 ราย พม่า 1 ราย ทั้ง 3 คนยังไม่มีการป่วย เจ้าหน้าที่แยกส่งเข้า โรงพยาบาลสนามภายในศูนย์กักตัวฯ เพื่อรักษาแล้ว

★ ชาวโรฮิงจาหลบเข้าไทยมีใช้สูง

ที่จ.ตาก ร.อ.ศาสดิ์ สัตย์พรมย์ ผู้บังคับกองร้อย เครื่องยิงหนัก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 นำกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ ตม.ตาก และ อสม.แม่สอด ตรวจค้นบริเวณอาคารศูนย์จริยธรรมชุมชนอิสลามแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก หลังรับ แจ้งมีชาวโรฮิงจาหลบหนีเข้าเมืองมาซ่อนตัวอยู่ พบชายชาวโรฮิงจาอายุ 15-18 ปี จำนวน 9 คน อยู่ในอาคารอเนกประสงค์ 40 องศาเซลเซียส ส่งตรวจที่ รพ.แม่สอด และมีหญิงอีก 3 คน แยก หลบหนีไปก่อนแล้ว สอบสวนทราบว่าทั้งหมดเดินทาง มาจากรัฐยะไข่ หลบหนีไปอยู่คนละข้างทุ่ง และจังหวัด เมียวดี ก่อนจะเดินทางข้ามแม่น้ำมลายูลงเข้าประเทศไทย เมื่อคืนวันที่ 6 พ.ค. โดยมีคนนำมาซ่อนตัวหรือเดินทาง ต่อไปยังประเทศมาเลเซีย นายชัยพฤกษ์ เตียรานนท์ นายอำเภอแม่สอด สั่งให้นำตัวชาวโรฮิงจาทั้งหมด ไปควบคุมและแจ้งข้อหาหลบหนีเข้าเมืองก่อนนำตัว ไปกักกันเฝ้าระวังโรค โควิด-19 รวมทั้งออกติดตาม อีก 3 คนที่เหลือหนีไปก่อนหน้านี้

★ มาจากภูเก็ตกักตัว “ค่ายฮีโร่”

ที่ศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยง “ค่ายฮีโร่” หอพักสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใช้เป็นสถานที่กักตัว สังเกตอาการชาวอุดรธานี ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ นายปราโมทย์ ธัญญพิช รอง ผวา.อุดรธานี ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ทีมแพทย์พยาบาล รพ.ศูนย์อุดรธานี เจ้าหน้าที่ อสม. และตำรวจ ในการตรวจคัดกรองผู้เดินทาง มาจาก จ.ภูเก็ต ทั้งด้วยรถบัสเหมาคัน และรถส่วนตัว จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ก่อนส่งเข้าไปกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน โดยค่ายฮีโร่ได้รับชาวอุดรธานี ที่เดินทางกลับ ภูมิลำเนาตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. มีคนกักตัวอยู่ในค่าย รวม 277 คน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด

★ ตกค้างต่างแดนทยอยกลับ

ส่วนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เช้าถึงค่ำ วันเดียวกันนี้ กลุ่มคนไทยในต่างประเทศที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยังทยอย เดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้ ช่วงเช้าเวลา 08.45 น. เป็นคนไทยจากแอฟริกาใต้ จำนวน 183 คน เดินทาง

จากกรุงโยฮันเนสเบิร์กมาไทย โดยสายการบินเซาท์ แอฟริกาใต้แอร์เวย์ หลังผ่านการคัดกรองและด่าน ตรวจคนเข้าเมือง พบผู้โดยสารมีไข้ 2 คน นำส่ง โรงพยาบาลตรวจหาเชื้ออย่างละเอียด ที่เหลือนำไปกักตัวตามมาตรการที่โรงแรม Le bali พัทยา จากนั้นเวลา 21.45 น. เป็นคนไทยจากเกาหลีใต้ 144 คน ถูกนำไปกักตัวที่โรงแรมบาหลี รัชดาภิเษก โรงแรมเมเวนฟิค ด.วิทยุ โรงแรมริชาร์ด สุขุมวิท 79

★ แรงงานตกค้างลุยน้ำเข้าประเทศอื้อ

ที่ริมแม่น้ำสุโข-ลก หลังชุมชนท่าปือเรียง ต.สุโข-ลก อ.สุโข-ลก จ.นราธิวาส ที่เป็น ช่องทางธรรมชาติเชื่อมผ่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ยังมีแรงงานไทยตกค้างอยู่ในมาเลเซีย หอบลูกจูง หลานพร้อมสัมภาระลัดเลาะลุยแม่น้ำสุโข-ลก ที่สิ้นเงิน ข้ามเข้าไทยอย่างต่อเนื่อง ทหารพราน กรม ทพ.48 เข้าควบคุมตัวไว้ได้ 71 คน ส่งคัดกรอง และกักตัวตามแผน ขณะที่คนไทยที่ตกค้างอยู่ใน รัฐต่างๆของมาเลเซีย ที่ขออนุญาตผ่านสถานทูตและ สถานกงสุล เดินทางผ่านด่านพรมแดนสุโข-ลก มาทั้งสิ้น 57 คน หากนับตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. ที่มีการ ผ่อนปรนให้คนไทยตกค้างในมาเลเซียเดินทางกลับได้ มีคนไทยเดินทางกลับอย่างถูกต้อง 3,463 คน ลักลอบ กลับตามช่องทางธรรมชาติ 2,218 คน พ.อ.เอกพล เลขาเอกผ.ฉ.ทพ.48 สั่งกำชับให้เพิ่มความเข้มงวด ไม่ให้มีคนลักลอบเข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติ เกรงจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

★ จีนลดระดับเตือนภัยไวรัส

สำหรับความตึงเครียดสถานการณ์ไวรัสใน ต่างแดน รัฐบาลจีนได้ประกาศลดระดับเตือนภัย ความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศจากระดับสูงเป็นระดับต่ำแล้ว หลังจำนวน ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่หลักหน่วยอย่างต่อเนื่อง จาก ข้อมูลของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนเมื่อ วันที่ 7 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อวันเดียวเพียง 2 คน ทั้งคู่ มาจากต่างประเทศขณะที่ยอดผู้ถูกกักบริเวณอาคาร อยู่ที่ 884 คน อยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียง 295 คน พร้อมมีคำสั่งปิดโรงพยาบาลสนามในมณฑล เหยีหลงเจียง ตีตพรมแดนรัสเซีย ซึ่งเคยเป็นหนึ่งใน พื้นที่ที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยให้เหตุผลว่า รัฐบาลสามารถบังคับใช้มาตรการรักษาระยะห่าง ทางสังคมอย่างได้ผล ทั้งนี้คำสั่งปิดด่านพรมแดน ไปแล้วก่อนหน้านี้

★ รัสเซียติดเชื้ออันดับ 5 ของโลก

ส่วนรัสเซียกลายเป็นประเทศพบผู้ติดเชื้อ มากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก หลังกระทรวง สาธารณสุขรัสเซียรายงานยืนยันการตรวจพบผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 11,281 คน ถือว่าติดเชื้อวันเดียวเกิน 10,000 คน เป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน ส่งผลให้ยอด ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็นมากกว่า 177,200 คน เสียชีวิต 1,625 คน แขงหน้าฝรั่งเศสที่มีผู้ติดเชื้อ 174,100 คน เสียชีวิตกว่า 25,800 คน ทั้งรัสเซียยังมีเจ้าหน้าที่

ระดับบริหารรัฐบาลติดเชื้อแล้ว 3 คน ได้แก่ นาย มิคาอิล มิซุสติน นายกรัฐมนตรีรัสเซีย นายลา- ดิเมียร์ ยาคุเชฟ รมว.ก่อสร้างรัสเซีย และนาง โอลกา ลูบิโนวา รมว.วัฒนธรรมรัสเซีย

★ ทรัมป์ป่วยถูกโจมตีหนักกว่า 9/11

ขณะที่บรรดาศาสนิกในสหรัฐอเมริกาซึ่งมียอด ผู้ติดเชื้อมากกว่า 1.26 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 75,000 คน มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก นายโดนัลด์ ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์ว่า สถานการณ์ไวรัสครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีต่อสหรัฐฯ ที่ร้ายแรงกว่าเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายก่อวินาศกรรม ที่วินด์เซอร์ในสงครามโลกครั้งที่ 2 และเหตุโจมตี ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 11 ก.ย. หรือ 9/11 พร้อม ระบุว่าไม่ควรที่จะเกิดขึ้น ไวรัสควรถูกยับยั้งตั้งแต่ จุดต้นตอ ควรถูกยับยั้งตั้งแต่เริ่มแพร่ระบาดในจีน เมื่อถูกلامานณีนายทรัมป์เคยพูดถึงเรื่องการทำ สงคราม นายทรัมป์ตอบว่าทำสงครามกับไวรัสที่ มองไม่เห็นส่วนก่อนหน้านี้ นายไมค์ ปอมเปโอ รมว. ต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวหาว่าไวรัสโควิด-19 หลุด มาจากห้องแล็บในจีนซึ่งรัฐบาลจีนได้ว่าไม่มีหลักฐาน

★ ยิ่งดันนักวิจัยจีน-ลือถูกปิดปาก

วันเดียวกันนี้ เกิดกระแสโจมตีรัฐบาลจีน ใน เครือข่ายสังคมออนไลน์ทวีตเตอร์ หลังเกิดเหตุ นาย ปิง หลิว นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนวัย 37 ปี ประจำ มหาวิทยาลัยการแพทย์ทีตส์เป่ริก ถูกยิงเสียชีวิต ในบ้านพักเมืองฟิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. โดยผู้ตั้งข้อสงสัยจากรายงาน ข่าวว่า นายหลิวอยู่ระหว่างวิจัยค้นหาความจริงเกี่ยวกับ ไวรัสโควิด-19 และใกล้พบความจริงแล้ว พร้อม โยงไปว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะถูกจีนปิดปาก ในช่วง ที่รัฐบาลสหรัฐฯ และจีนกล่าวหาตอบโต้กันไปมาเรื่อง ต้นกำเนิดของไวรัสว่ามาจากจีนหรือสหรัฐฯ ซึ่งต่อมา ก็เกิดกระแสโจมตีรัฐบาลสหรัฐฯ ในเครือข่ายสังคม ออนไลน์แห้วป้อของจีนเช่นกัน ว่านายหลิวอาจถูก รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดปาก

★ ตร.มะกันสอบพบปมแย่งคนรัก

กรณีนี้ สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นดับเบิลยูทีเออี ในสหรัฐฯ รายงานอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ ว่าตำรวจท้องถิ่นว่าจากการตรวจสอบพบว่านายหลิว ถูกยิงที่ศีรษะและลำตัวหลายนัด เสียชีวิตเวลา ที่ โดย ตำรวจระบุว่า มีปืนที่สังหารนายปิง หลิว ซ่อนมา ในรถ วิศกรคอมพิวเตอร์วัย 46 ปี ชาวจีน หลังจาก ยิงนายหลิวแล้ว ได้เดินออกจากที่เกิดเหตุกลับไป ที่ รถยนต์ส่วนตัวคันที่ขับมาก่อเหตุแล้วจึงด้วยตัวตาม



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

จากการสนับสนุนของตำรวจในเบื้องต้นเชื่อว่าคดี  
 สังหารนายปิงครั้งนี้เกิดจากปมแย่งคนรักกัน โดย  
 ทั้งสองมีปัญหาลูกสาวตัวกันเป็นเวลานานแล้วและ  
 ยังระบุว่าไม่พบความเกี่ยวข้องใดๆกับงานวิจัย  
 ไวรัสของนายหลิวหรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
 โควิด-19 ในขณะนี้

★ UN ประเมินการท่องเที่ยวอ่วม  
 ด้านองค์การการท่องเที่ยวโลกของสหประชาชาติ ประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส  
 ในปีนี้จะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า  
 ประเทศต่างๆลดลงถึง 60-80 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็น  
 การปรับยอดใหม่หลังจากก่อนหน้านี้ประเมินไว้เพียง  
 20-30 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้หน่วยงานด้านมนุษย  
 ธรรมของสหประชาชาติยังเรียกร้องนานาชาติระดม  
 เงินช่วยเหลือประเทศยากจนในแอฟริกา รวมถึง  
 ปากีสถานและฟิลิปปินส์ รับมือกับสถานการณ์  
 โควิด-19 เพิ่มจาก 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
 เป็น 6,700 ล้านดอลลาร์ พร้อมเผยว่านับตั้งแต่  
 วันที่ 25 มี.ค. ระดมทุนได้แล้วกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์

★ ญี่ปุ่นรับรองยาต้านไวรัส  
 ต่อมาสื่อท้องถิ่นญี่ปุ่นรายงานอ้างการเปิดเผย  
 ของแหล่งข่าวในรัฐบาลญี่ปุ่น ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเตรียม  
 ที่จะอนุมัติการใช้ยาต้านไวรัสอีโบล่า "เรมเดซิ  
 วิเวียร์" กับผู้ป่วยโควิด-19 ตามหลังสหรัฐฯที่อนุมัติ  
 ไปก่อนหน้านี้ เช่นเดียวกับเตรียมอนุมัติการใช้ยา  
 ต้านไวรัส "อวิแกน" ที่ผลิตโดยบริษัทเวชภัณฑ์ฟูจิ  
 ฟิล์ม โทโยมะ เคมีคัล ในญี่ปุ่น ภายในเดือน พ.ค.นี้  
 เช่นกัน แต่อยู่ระหว่างรอผลยืนยันการทดสอบกับ  
 ผู้ป่วยอาสาสมัคร 100 คน โดยทั้งนี้ ยอดผู้ติดเชื้อรวม  
 ในญี่ปุ่นอยู่ที่ 15,253 คน เสียชีวิต 556 คน รักษา  
 หาย 4,496 คน

★ คิดเชื่อทั่วโลกยังพุ่งไม่หยุด  
 ทั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสรุปยอด  
 ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกประจำวันที่ 7 พ.ค.  
 อยู่ที่ 3.88 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 265,000 คน  
 รักษาหาย 1.3 ล้านคน โดยสหรัฐฯยังมีผู้ติดเชื้ออย่าง  
 ต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น 1.26 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า  
 75,000 คน ตามด้วยสเปนติดเชื้อ 253,700 คน  
 เสียชีวิตมากกว่า 26,000 คน อิตาลีติดเชื้อ 214,400  
 คน เสียชีวิตมากกว่า 29,600 คน อังกฤษติดเชื้อ  
 201,100 คน เสียชีวิตมากกว่า 30,000 คน ส่วน  
 ในเอเชีย อินเดียพบการติดเชื้อมากเป็นอันดับต้น  
 53,000 คน เสียชีวิต 1,787 คน ตามด้วยสิงคโปร์  
 ติดเชื้อเกือบ 21,000 คน เป็นการพบติดเชื้อวันเดียว  
 741 คน เสียชีวิต 20 คน

★ อินโดฯติดเชื้อรวมกว่าหมื่นคน  
 นอกจากนี้ ที่อินโดนีเซียยังพบการติดเชื้อ  
 วันเดียว 338 คน ส่งผลให้ยอดติดเชื้อรวมกลายเป็น  
 12,776 คน เสียชีวิต 930 คน ที่บังกลาเทศพบติด  
 เชื้อวันเดียว 706 คน ปรับยอดติดเชื้อรวมอยู่ที่  
 2,425 คน เสียชีวิต 186 คน ขณะที่ฟิลิปปินส์พบ  
 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 339 คน ส่งผลให้ยอดติดเชื้อ  
 รวมเพิ่มเป็น 10,343 คน เสียชีวิต 685 คน

# เตลิวีวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

ศบค.วางเงื่อนไข-ผู้ติดเชื้อไม่พุง  
17พ.ค.เปิดกิจการได้  
ผ่อนปรนระยะ2เน้นธุรกิจสำคัญต่อการดำรงชีวิต  
นายกฯเห็นด้วยปลดล็อกจีน-เกาหลีใต้เข้าไทยได้

ธุรกิจใหญ่ ๕๑ ๗.ค. ผ่อนปรนระยะ 2 หากตัวเลขไม่พุง  
“บิ๊กตู่” ย้ำ ห้ามประมาท พร้อมเพิ่มงบวิจัยวัคซีนในอาเซียน ปลด  
ล็อกจีน-เกาหลีใต้เข้าไทย “ศบค.” เผย ติดเชื้อใหม่แค่ 3 ราย  
เป็นแม่บ้านในยะลาและ 2 ชายไทยกลับจาก

◆ อ่านต่อหน้า 12

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

## เปิดกิจการ □ ต่อจากหน้า 1

กษัตริย์สถาน รวมยอดป่วยสะสม 2,992 คน รักษาหายเพิ่มอีก 11 ราย เหลือรักษาตัวใน รพ. 165 คน คุณเข้มเข้า-ออกประเทศต่อ "อนุทิน" ลั่นเข้มเฝ้าไทยต้องได้เปรียบ "ออส" ชมนายกฯ คุมระบาดเก่ง พร้อมร่วมลงทุนผลิต วัคซีน ขณะทีสหรัฐหว่า ลั่นเดือน พ.ค. คาย นับแสนคน

### ○ สหรัฐหวาดตายนับแสน

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 มีผู้ติดเชื้อจากทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 3.7 ล้านคน คร่าชีวิตไปแล้ว 2.6 แสนศพ โดยเฉพาะ สหรัฐเสียชีวิตมากที่สุด โดยประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐยอมรับว่าไวรัสร้ายยิ่งกว่าการ โจมตีที่เพิร์ล ฮาร์เบอร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และวิพากษ์กรรม 9/11 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2544 เพราะขณะนี้ชาวอเมริกันเสียชีวิตไปกว่า 7.3 หมื่นศพ คาดว่าภายในสิ้นเดือน พ.ค. ยอดผู้เสียชีวิตอาจสูงถึง 1 แสนศพ

### ○ "บิกดี" ย้ำห้ามประมาท

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 09.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว. กลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งในที่ประชุม ว่า การ ประชุม ศบค. วันนี้เป็นการประชุมเต็มคณะ ภาย หลังการประกาศขยายระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไป นอกจากการแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรคแล้ว ต้องคำนึงถึงการปรับ ติว เพื่อรับกระแสการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ถือว่าตอนนี้เป็นช่วง ของการปรับตัว การเปลี่ยน โดยมีการตั้งคณะ กรรมการที่ปรึกษา ที่มีคณะกรรมการครอบคลุม ทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ความ มั่นคง ส่วนตัวคนพอใจการดำเนินการมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้ผู้ติดเชื้อลดน้อยลง

รัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งในที่ประชุม ว่า การ ประชุม ศบค. วันนี้เป็นการประชุมเต็มคณะ ภาย หลังการประกาศขยายระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไป นอกจากการแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรคแล้ว ต้องคำนึงถึงการปรับ ติว เพื่อรับกระแสการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ถือว่าตอนนี้เป็นช่วง ของการปรับตัว การเปลี่ยน โดยมีการตั้งคณะ กรรมการที่ปรึกษา ที่มีคณะกรรมการครอบคลุม ทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ความ มั่นคง ส่วนตัวคนพอใจการดำเนินการมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้ผู้ติดเชื้อลดน้อยลง แต่อย่าประมาท จะต้องคงมาตรฐานการป้องกัน อย่างเคร่งครัดต่อไป ควบคู่ไปกับการทำงานของ รัฐบาล ที่ขยันงานและปัญหาต้องแก้ไขต่อไป

### ○ ติดเชื้อใหม่อีก 3 ไร้ตาย

จากนั้นเวลา 11.30 น. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุ โยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษก ศบค. แถลงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย ส่งผลให้มีจำนวน ผู้ติดเชื้อสะสม 2,992 คน และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยังคงมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 55 ศพ และผู้ที่รับ การรักษาหายเพิ่มอีก 11 ราย ทำให้มีผู้รับการ รักษาหายแล้วรวมเป็น 2,772 คน คิดเป็น 92.65 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด โดย มีผู้ที่ยังรับการรักษาใน รพ. 165 ราย สำหรับผู้ป่วย รายใหม่ 3 คน แบ่งเป็น 1. จากการเดินทางเชิงรุก 1 ราย เป็นหญิงอายุ 59 ปี เป็นแม่บ้าน ภูมิลำเนา อยู่ใน จ.ยะลา มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อเดิมที่กลับ จากประเทศมาเลเซีย 2. ผู้ป่วยที่เดินทางมาจาก ต่างประเทศ และเข้ากักตัวในสถานที่กักกันของ รัฐ 2 คน เป็นเพศชายอายุ 46 และ 51 ปี อาชีพ รับจ้าง ทั้งคู่เดินทางกลับจากประเทศกษัตริสถาน มาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา และ เข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้ สำหรับคนไทยที่เดินทาง โดยเครื่องบินลำเดียวกับทั้ง 2 รายนี้มี 55 คน ทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างดี

### ○ 39 จังหวัดใช้ผู้ป่วยเต็ม

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวไว้ สำหรับจำนวนผู้ ป่วยสะสม 2,992 รายนั้น จำแนกตามพื้นที่รักษา ได้ดังนี้ กรุงเทพฯ และนนทบุรี 1,897 คน ภาค ได้ 708 ราย ภาคกลาง 380 คน ภาคอีสาน 111 ราย และภาคเหนือ 94 คน ส่วนจังหวัดที่ไม่มี รายงานผู้ป่วยมาก่อนยังเป็นกลุ่มเดิม คือ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร หนอง สิงห์บุรี อ่างทอง และสตูล สำหรับจังหวัด ที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง 28 วัน มีเพิ่ม 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ พิจนุโลก ลำปาง ชัยภูมิ และ ตรัง ทำให้มียอดรวมเป็น 39 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี เชียงราย เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ตาก ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างนาจเจริญ อุครธานี อุบลราช

ธานี ชัยภูมิ เชียงใหม่ ตรัง พิจนุโลก และลำปาง

### ○ แพทย์ทั่วโลกเสียชีวิต 4 ล้าน

โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ส่วนจังหวัดที่มี ผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา คือ กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทร ปราการ สมุทรสาคร สุพรรณบุรี นครสวรรค์ พะเยา เลย ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา สกลนคร สุรินทร์ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี เรือยกให้มี จำนวนจังหวัดที่มี ผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 28 วันที่ผ่านมาลดลงเรื่อย ๆ สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก นั้นมีผู้ติดเชื้อสะสม 3,822,880 ราย มีอาการ รุนแรง 48,211 คน รักษาหายแล้ว 1,302,297 ราย เสียชีวิต 265,076 ศพ โดยสหรัฐอเมริกายังมี จำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันมากที่สุด 1,263,092 คน ตามด้วยสเปน 253,682 ราย อิตาลี 214,457 คน อังกฤษ 201,101 ราย ฝรั่งเศส 174,191 คน ส่วน ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้ติดเชื้อสะสม สูงสุด 52,987 ราย ปากีสถาน 24,073 คน สิงคโปร์ 20,198 ราย ญี่ปุ่น 15,253 คน

### ○ เข้มเข้าออกประเทศต่อ

นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า ในที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ ในฐานะ ผอ.ศบค. เป็นประธานได้มอบแนวทางการ ทำงาน ว่าขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในช่วง เปลี่ยนผ่านในเฟสต่าง ๆ ลดผลกระทบจาก โควิด-19 พร้อมขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีส่วนทำให้ เกิดความสำเร็จ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ แต่ยังคงต้องดำเนินการเชิงรุกเข้มงวดการเข้า-ออก ประเทศตามช่องทางต่าง ๆ ไม่ให้มีการนำเชื้อจาก ต่างประเทศเข้ามา และยังให้ความสำคัญกับ สถานที่ยกตัวของรัฐ ขอให้ดำเนินการป้องกันโรค อย่างเคร่งครัดต่อไป อีกทั้งยังกำชับให้หน่วยงาน ต่าง ๆ ห้ามละเลย ต้องไปตรวจสถานที่ที่รับ การผ่อนปรน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ ศบค. ติดตามผลกระทบจาก มาตรการการผ่อนคลาย แนวทางช่วยเหลือ

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

ผู้ประกอบการ ผอ.สพค. ขอให้ศูนย์ช่วยเหลือต่าง ๆ เก็บตกผู้ตกหล่นทั้งหลายให้เข้าถึงการเยียวยา รวมถึงดูแลเจ้าหน้าที่ที่ทำงานหนัก ให้ได้รับเบี่ยงเบนตามสิทธิ

### ○ เน้นทำงานเหลื่อมเวลา

โฆษก สบค. กล่าวว่า มาตรการบรรเทาผลกระทบ (สบค.) ได้เสนอให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบการทั่วประเทศให้ปรับการทำงานแบบเหลื่อมเวลาได้ เพราะจะทำให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ที่เลขตัวเดียว และดีขึ้นกว่านี้ไปเรื่อย ๆ ซึ่ง ผอ.สพค. ได้มีข้อชี้แนะให้หามาตรการ และแนวทางเฉพาะของกิจการกิจกรรม เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก จนเกิดความแออัดในวันนี้ ว่าต้องมีแนวทางแก้ไขหากกรณีชายตัวที่เหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมยังสั่งให้ 20 กระทรวง ประชาสัมพันธ์ภารกิจของตัวเองที่เชื่อมโยงกับ สบค. ด้วย และที่ประชุมเห็นตรงกันในเรื่องการเหลื่อมเวลาทำงานของหน่วยงานราชการ ให้มีการเหลื่อมเวลาหลายช่วง โดยให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไปดูว่าจะทำให้เหลื่อมเวลามากขึ้นได้หรือไม่ ส่วนการทำงานที่บ้านซึ่งเป็นนโยบายของ ครม. ต้องให้เกิดขึ้นได้มากที่สุด 50 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่านั้น เพื่อจะช่วยเหลือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายคน รวมถึงสั่งการให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รายงานผลการทำงานเหลื่อมเวลา และการทำงานที่บ้านเข้ามา ขณะที่สถานศึกษามีการเตรียมขยายช่วงเวลาของการเปิดเรียนออกไป จะนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

### ○ 17 พ.ค. ผ่อนระยะ 2

นพ.ทวีศิลป์ เปิดเผยต่อว่า ในที่ประชุมเลขานุการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้พูดใหม่ใหม่ในการผ่อนปรนระยะที่ 2 โดยตารางเวลาคร่าว ๆ นั้นในช่วงวันที่ 8-12 พ.ค. จะเป็นช่วงของการรับฟังความคิดเห็น ดูชุดข้อมูล สถิติ สถานการณ์ และความเห็นต่าง ๆ จากนั้นวันที่ 13 พ.ค. จะมีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ วันที่ 14 พ.ค. จะมีการขอร่างมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 เสนอนายกฯ ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ ไม่ทะลุขึ้นแบบผิดปกติในวันที่ 17 พ.ค. จะเริ่มออกมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 แต่กว่าจะถึงวันที่ 17 พ.ค. เราต้องช่วยกันเพื่อให้อีกสิบวันข้างหน้า เราจะได้เข้าสู่

มาตรการระยะที่ 2 จะเป็นการผ่อนปรนกิจการขนาดใหญ่ และกิจการที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ดังนั้นเมื่อผ่อนปรนระยะที่ 1 แล้วไม่ทำให้คิดเรื่องเพิ่มขึ้น ระยะที่ 2 ต้องเกิดขึ้นแน่นอนต้องทำวันนี้ให้เสร็จขึ้นอยู่ทุกภาค

### ○ ปลดล็อกบางประเทศ

โฆษก สบค. ระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข (สธ.) เสนอที่ประชุมว่าสถานการณ์การติดเชื้อในหลายประเทศดีขึ้น ควรปรับรายชื่อประเทศที่ถูกประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย เนื่องจากบางประเทศสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว เพื่อให้ความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคมใกล้ชิดขึ้น โดยนายกฯ และที่ประชุมเห็นชอบ แต่จะต้องดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอน การเดินทางเข้าประเทศต้องดำเนินตามมาตรการที่ยังเข้มงวดอยู่

### ○ เพิ่มงบวิจัยวัคซีน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ นายกฯ ยังเพิ่มงบโครงการลงทุน เพื่อศึกษาวัคซีนร่วมกันในกลุ่มอาเซียน เพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน ส่วนเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเกษตรกร การกู้ช้อฟต์โลน ที่ยังมีปัญหาได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข ขณะที่เรื่องการเงินฟูเศรษฐกิจ ขณะนี้นายกฯ ได้รับแผนจาก 20 ผู้นำทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมาแล้ว เห็นว่ามีโครงการละเอียดในหลายเรื่องที่สามารถลงไประดับพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ นายกฯ ระบุว่า อาจต้องใช้แนวทางต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและฟื้นฟูกันได้

### ○ ยกคนไทยหลายเรื่อง

ต่อข้อถามว่าสำหรับอเมริกาและรัสเซีย เริ่มมีการกลับมาร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ ทั้งที่ยังมีการระบอบสูง หากสองประเทศนั้นมาติดต่อกันกับไทย จะมีมาตรการอย่างไร นพ.ทวีศิลป์ตอบว่า ทั้งสองประเทศไม่ได้อยู่ในลิสต์รายชื่อประเทศที่เราประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และเราขังไม่ได้ไปถึงถึงการกลับมาทำการค้ากับสองประเทศ แต่กล่าวถึงจีนและเกาหลีใต้ ซึ่งเราประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย แต่สถานการณ์การติดเชื้อก็เข้ามาจากต่างประเทศ ดังนั้นถ้าสถานการณ์เขายังไม่ดีขึ้นไม่ให้เข้าเข้ามาแน่นอน

โฆษก สบค. เปิดเผยอีกว่า ในการทำงาน ของ สบค. เป็นการทำงานแบบวงกว้าง นำทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายประจำ ฝ่ายการเมือง ภาคธุรกิจ ที่มี 20 นักธุรกิจระดับประเทศและโลกมาช่วยกันด้วย รวมถึงคณะที่ปรึกษาสำนักวิชาการ ซึ่งมีความสำคัญมากมาประกอบกัน เราผ่านตรงนี้ได้ด้วยทีมไทยแลนด์ ต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเรา ทีมเรามีคนที่มีความเก่งกล้าสามารถหลากหลาย ทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกัน นายกฯ ยังขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือ เพราะแม้เราจะมีคนเก่งมากมายเพียงใด แต่ความร่วมมือของทุกคนเท่านั้น ที่จะเป็ปัจจัยสู่ความสำเร็จสูงสุด

### ○ หวังคนติดเชื้อจาก ดปท.

นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า นพ.สุภม ภาณุจณพิมาย ปลัด สธ. ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข รายงานว่าในต่างประเทศยังมีการระบาด ทำให้ยังมีคนไทยที่กลับเข้าไทยติดเชื้อมาด้วย ขณะเดียวกันบางประเทศที่ได้ผ่อนปรนมาตรการ ปรากฏว่าคนก็กลับพบการระบาดเพิ่มอีกครั้ง ส่วนการแพร่ระบาดในไทยนั้น พบคนติดเชื้อทั้งที่กลับจากต่างประเทศ และผู้สัมผัสคนที่กลับจากต่างประเทศ รวมถึงมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งการเคลื่อนย้ายของประชากรในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและ จ.ภูเก็ต และการนำผู้คนที่ดื่มสุราทำให้เกิดการติดเชื้อ ดังนั้นศูนย์ปฏิบัติการฯ จึงมีข้อเสนอ ว่าให้กรมการแพทย์ในประเทอย่างเข้มขัน พร้อมกับกรมการศึกษาดูงานไปเชื่อ จากต่างประเทศเข้าไทยให้ได้ ถ้าสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้จะช่วยให้สถานการณ์ในไทยมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เป็นตัวเลขหลักเดียวหรือสภาพโคโรนาดีขึ้นเรื่อย ๆ

### ○ ลุยตรวจกลุ่มเสี่ยง

โฆษก สบค. กล่าวว่า นอกจากนี้ นพ.สุวรรณชัย วัฒนาอึ้งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. เสนอต่อที่ประชุม สบค. เรื่องการตรวจเพื่อเฝ้าระวังและการค้นหา ในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มในสถานที่เสี่ยง ด้วยการตรวจจากสารคัดหลั่งในโพรงจมูก โดยตั้งเป้าว่าต้องตรวจให้ได้ 6,000 ราย ต่อ 1 ล้านประชากร ถือว่าไม่มากหรือน้อยเกินไปคิดเป็นประมาณ 400,000 ราย ในไทย ตอนนี้นำดำเนินการตรวจแล้วประมาณ 230,000 ราย เหลือประมาณ 170,000 ราย การตรวจในส่วนนี้ยังได้ขยายเกณฑ์การตรวจสอบสวนโรคแล้ว ยังจะเข้าไปตรวจเจาะจงกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ต้องขังแรกรับ ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงอื่น ๆ อาทิ กนขับริกโดยสาธารณสุข พนักงานส่งของ พนักงานไปรษณีย์ และผู้ต้องกัก อาทิ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อจะได้นำผู้ป่วยจากส่วนนี้มาสู่ระบบการรักษา พร้อมกับสร้างความมั่นใจและตอบใจด้วยจากการเก็บรายละเอียดย่อย ๆ โดยจะได้ผลดีกว่าพฤษภาคม หวังว่าเหนือหรือพรม ถือเป็นการใช้งบประมาณดำเนินการครั้งนี้ได้อย่างถูกต้อง ที่ประชุม สบค. มีมติรับหลักการเรื่องดังกล่าวและให้นำไปดำเนินการ

### ○ เติมโอโยต้องได้เปรียบ

ด้านนายอนุทิน รองนายกฯ และ รมว. สธ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการศึกษา และพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่พัฒนาโดยคนไทย ว่า เราได้ดำเนินการให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ไปหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศจีนด้วย ในการศึกษาและวิจัยร่วมกัน ซึ่งตนได้เชิญ

# เตลิดพิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

น.พ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ มาพูดคุยสอบถามถึงเรื่องนี้แล้ว โดยคนเน้นย้ำว่าการทำเอ็มโอยูดังกล่าว เราต้องไม่เสียเปรียบ จึงขอให้ศึกษาข้อกำหนดให้ชัดเจน 2 ฝ่ายต้องเข้าถึงพร้อมกัน และได้รับความยุติธรรมเท่ากัน

**○ ออสซี่ชมไทยคุมเข้ม**  
จากนั้นเวลา 13.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ ให้การต้อนรับนายแอลแลน เจมส์ มัคคินันท์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดย นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี กล่าววาทะ นายแอลแลน เจมส์ และแสดงความยินดี ที่นายทศ กวควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี จากตัวเลขผู้ติดเชื้อถือว่าไทยประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ชาวออสเตรเลียในประเทศไทยมั่นใจในระบบ สธ.ของไทย โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาด โดยนายทศ เห็นว่า ไทยและออสเตรเลีย ควรเพิ่มพูนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกัน โดยเฉพาะความร่วมมือเรื่องการจัดซื้อวัคซีนเพื่อการพัฒนาและผลิตวัคซีนในส่วนกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 โดยออสเตรเลียชื่นชมข้อเสนอของไทย และการตอบสนองอย่างรวดเร็วของอาเซียน พร้อมยินดีสนับสนุนกองทุนดังกล่าว นอกจากนี้ทั้งสองได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ด้านการดูแลแรงงาน และสถานประกอบการร่วมกัน ตลอดจนการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ซึ่งทั้งสองเห็นพ้องกันว่า ควรเตรียมการอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดอีกครั้ง

**○ ลดระดับจีน-เกาหลี**  
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีเสนอให้ยกเลิกประกาศประเทศจีนและเกาหลีใต้ เป็นพื้นที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคอันตราย ว่าที่เสนอให้ยกเลิก 2 ประเทศนี้เพราะสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่มีไม่มาก และคนไทยตอนนี้มีน้อย เพราะทำให้ประกาศไม่ใช่เขตติดโรคติดต่อ ไม่ทำให้คนไทยเพิ่มขึ้น คนที่เข้าได้ต้องได้รับการยกเว้น และนายทศ พิจารณาเห็นควรประกาศลดระดับ

**○ จัดระเบียบเรือคลองแสนแสบ**  
วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ สั่งให้กระทรวงคมนาคมจัดระเบียบคลองแสนแสบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยคมนาคมได้เพิ่มมาตรการ 1. ช่วงเร่งด่วนเพิ่มเที่ยวเรือจาก 40 ลำ เป็น 60 ลำ มีระยะรอคอย 3-5 นาทีต่อเที่ยว 2. ทำเครื่องหมายจุดขึ้นบนเรือและบนท่าเรือ ตามระยะห่างทางสังคมไม่น้อยกว่า 1 เมตร 3. ใช้กล้องวงจรปิดเฝ้าดูระยะห่าง 4. ประสานวิทย์และโทรศัพทควบคุมระหว่างผู้ควบคุมเรือกับพนักงานไม่เกินท่าปลายทาง.



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

## จับตารัสเซีย-บราซิล ติดไวรัสวันเดียวเกิน1หมื่น อิหร่านป่วยสะสมทะลุแสน ‘ทรัมป์’ครวญสหรัฐระงับ ยิ่งกว่าสงคราม-ทายนะ9/11 ‘จีน’ขอทั่วโลกร่วมมือสู้โควิด

ไวรัสโควิด-19 ระบาดหนักที่รัสเซียและบราซิล โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 1 หมื่นคน ภายในระยะเวลาแค่ 24 ชั่วโมง ส่วนอิหร่าน กลายเป็นชาติที่ 10 ที่มีผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 1 แสนราย ด้าน “ทรัมป์” ซึ่งสหรัฐได้รับผลกระทบหนักกว่า เหตุการณ์ “เฟิร์ล ฮาร์เบอร์” และ “9/11” ชัดเจนไม่เล็ก ย้ำเป็นต้นเหตุไวรัสลามไปทั่วโลก ด้านจีนสวน เอาเวลาไปดูแลประชาชนดีกว่า พร้อมเรียกร้องประชาคมโลกร่วมต่อสู้กับไวรัสสมรรถนะขณะที่ยอดติดเชื้อทั่วโลก 3.8 ล้านราย เสียชีวิต 2.6 แสนราย

▶▶ ต่อ : จับตารัสเซีย -หน้า 10

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## โควิด-19

ผ่อนปรนห้าง กิจกรรมขนาดใหญ่ กิจกรรมสำคัญต่อการดำรงชีวิต สธ.ตั้งเป้าค้นหาผู้ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยง อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ แรงงานผิดกฎหมาย คนขับรถ พนักงานไปรษณีย์ ให้ได้ 4 แสนราย

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) เป็นประธานประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) ติมคณะ เพื่อประเมินสถานการณ์และระบอบของเชื้อไวรัสโควิด-19 และพิจารณาแนวทางผ่อนปรนระยะที่ 2

### บิกคู้ย่าย่ำประมาทเข้มสกัดโรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกนกกล่าวในที่ประชุมตอนหนึ่งว่า หลังขยายเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นอกจากแก้ปัญหาแพร่ระบาดของโรคแล้ว ต้องคำนึงถึงการปรับตัวรับกระแสเปลี่ยนแปลงหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ถือว่าตอนนี้เป็นช่วงปรับตัว ซึ่งตนได้ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีคณะกรรมการควบคุมทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ความมั่นคง และพหุมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้ผู้ติดเชื้อลดน้อยลง แต่อย่าประมาท ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการทำงานของรัฐบาลที่ยังมีงานและปัญหาต้องแก้ไขต่อไป

### จีแก้ปัญหาลูกโดยสารเน้นรถไฟฟ้า

นอกจากนี้ นายกนกยังมอบแนวทางดำเนินงานช่วงเปลี่ยนผ่านระยะต่างๆ ให้เน้นผลกระทบทุกภาคส่วน แม้สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ แต่การดำเนินการยังต้องเข้มงวด เน้นเชิงรุก ให้ควบคุมดูแลการ

เดินทางเข้า-ออก ประเทศผ่านช่องทางต่างๆ ผู้เดินทางต้องผ่านมาตรการ State Quarantine และมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ยังสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาาระหว่างผ่อนปรนมาตรการ เช่น ความหนาแน่นของผู้โดยสารบนรถไฟฟ้า BTS พร้อมย้ำว่าการผ่อนปรนจะค่อยๆ ผ่อนคลาย พร้อมกับมีมาตรการรองรับที่เหมาะสม และมีแผนฉุกเฉินรองรับ นายกนกยังสรุปสั่งการให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงความสมดุล และสร้างความเชื่อมั่น โดยให้ร่วมพิจารณาว่าอีก 3 เดือนข้างหน้าจะดำเนินการอย่างไร ต้องช่วยเหลือ เยียวยา และย้ำให้ทุกภาคส่วนทำความเข้าใจให้ตรงกัน ผ่านชุดข้อมูลเดียวกันเพื่อป้องกันการบิดเบือน และไม่ให้เกิดความสับสนในสังคม

### กทท.สั่งBTSเพิ่มจนท.จำกัดผู้โดยสาร

ด้านกระทรวงมหาดไทยรายงานมาตรการป้องกันช่วยเหลือประชาชนว่า ยังเข้มข้น โดยสั่งทุกจังหวัด และกทท. ดำเนินตามข้อกำหนดฯ ให้กำกับติดตามสถานประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการว่าปฏิบัติตามมาตรการที่ศบค.กำหนดได้แก่ ทำความสะอาดพื้นที่ จุดล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด กรณีพิจารณาสั่งปิดสถานประกอบการให้ทำตามข้อกำหนดฯ กรณีจะออกคำสั่งปิดสถานที่เพิ่มให้รายงานศบค. และกระทรวงมหาดไทยก่อน และปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ด้านกรุงเทพมหานครรายงานการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน โดยตรวจคัดเดือนผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กรณีรถไฟฟ้า BTS ได้สั่งให้กำหนดเจ้าหน้าที่ประจำสถานีให้มากขึ้น เพื่อตรวจจำนวนประชาชนไม่ให้แออัด และคนจำหน่ายตั๋ว

### กำกับกต.ยึดหยุ่นตัวเลขคนไทยกลับปท.

กระทรวงการต่างประเทศ รายงานจำนวนคนไทยแสดงความจำนงกลับประเทศ มี 46,147 คน แบ่งเป็น ทางบก 25,660 คน ทางอากาศ 19,487 คน ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณานำบุคคลกลับประเทศตามลำดับคือ กรณีด่วนที่สุด ได้แก่ กลุ่มประาบาง เช่น ผู้ป่วย ผู้ตกค้างสนามบิน วิชาหอดอาชุนักท่องเที่ยวติดค้าง กรณีนำกลับด่วนมาก ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา คนตกงาน ทั้งนี้ จะพิจารณาผ่านองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ความยากลำบากของพื้นที่ ระบบสาธารณสุข รวมทั้งความเสี่ยงในพื้นที่

ในประเด็นนี้ นายกนกย้ำให้ยึดหยุ่นจำนวนตัวเลขประชาชนที่เข้ามาในประเทศ เพื่อให้คนไทยที่ติดค้างในต่างประเทศได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

### เข้มมาตรการสกัดโควิดทุกเส้นทาง

นางนฤมล ภิญญสินีวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกนมอบให้กระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ จัดระเบียบเรือโดยสารในคลองแสนแสบ กำชับป้องกันแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตลอดเส้นทางการเดินทาง สืบเนื่องจากกรมเจ้าท่า รายงานสถานการณ์หลังคลายล็อกดาวน์ จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยลำต่าหนึ่งมีผู้โดยสารมากขึ้นประมาณ 10,000 คนต่อวัน กระทรวงคมนาคมจึงเพิ่มมาตรการ อย่างเพิ่มเติมเที่ยวเรือเดิมที่กักตักจากเดิม 40 ลำ เป็น 60 ลำ มีระยะรอคอย 3-5 นาทีคือเที่ยว ทำเครื่องหมายจุดยืนบนเรือและทำเรือเว้นระยะห่างทางสังคม ที่นั่งจำกัดระยะห่างไว้ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ถ้าพบมีผู้โดยสารหนาแน่นให้เจ้าหน้าที่แก้ไขสถานการณ์ทันที นอกจากนี้ ยังเข้มงวดตรวจคัดกรองวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รักษาระยะห่างทางสังคม นายกนกกำชับหน่วยงานที่กำกับดูแล ให้ตรวจสอบเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยทุกการเดินทางไม่ว่าทางเรือ ทางรถขนส่งสาธารณะ รวมถึงรถไฟฟ้า

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ความร่วมมือของทุกคน

**ตั้งเป้าค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก 4 แสนราย**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า อธิบดีกรมควบคุมโรคเสนอเป้าหมายค้นหาผู้ติดเชื้อในประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยตั้งเป้าตรวจให้ได้ 6,000 รายต่อ 1 ล้านประชากร หรือประมาณ 400,000 ราย ขณะนี้ตรวจไปแล้วประมาณ 230,000 ราย เหลืออีก 170,000 ราย โดยจะตรวจในกลุ่มที่มีการขยายเกณฑ์ เช่น มีไข้ มีอาการคล้ายหูด ไข้มองไม่ได้กลิ่น 85,000 ราย และอีก 85,000 ราย จะไปหาในประชากรกลุ่มเสี่ยงคือ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ต้องขัง แกร็บ แรงงานผิดกฎหมายที่อยู่ในสถานที่ กักกันขังรถสาธารณะ พนักงานไปรษณีย์ พนักงานขนส่งสินค้า แรงงานต่างด้าว และอาชีพเสี่ยงต่างๆ โดยจะไปสุ่มตัวอย่างกระจายทั่วประเทศ ทฤษฎีนี้ได้ผลดีกว่าการตรวจแบบหว่านแห

**สั่งลงทุนศึกษาวัคซีนร่วมอาเซียน**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เสนอที่ประชุมว่าสถานการณ์การติดเชื้อในหลายประเทศดีขึ้น ควรปรับรายชื่อประเทศที่ถูกประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย เพื่อให้ความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคมใกล้ชิดขึ้น โดยนายกฯและที่ประชุม

เห็นชอบ แต่ต้องดำเนินการ ให้เป็นไปตามขั้นตอน การเดินทางเข้าประเทศต้องดำเนินการตามมาตรการที่ยังเข้มข้นอยู่ นอกจากนี้ นายกฯยังเพิ่มเติมเรื่องการลงทุนเพื่อศึกษาวัคซีนร่วมกันในกลุ่มอาเซียน ให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน

## ไม่พบป่วยรอบ 28 วัน มากถึง 39 จว.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,992 ราย โดยการแยกจังหวัดที่รับรักษาผู้ป่วยยืนยันรายใหม่จำแนกตามระยะเวลารายงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 สีส้มอ่อน มีรายงานผู้ป่วยช่วง 28 วันที่ผ่านมามี 29 จังหวัด ได้แก่ กทม. ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุพรรณบุรี นครสวรรค์ พะเยา ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส บึงกาฬ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี

กลุ่มที่ 2 สีเหลืองอ่อน ไม่มีรายงานผู้ป่วยช่วง 28 วันที่ผ่านมา มี 39 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ตาก พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี และ ตรัง และกลุ่มที่ 3 สีเขียว ไม่มีรายงานผู้ป่วยมาก่อนมี 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ตราด สิงห์บุรี อ่างทอง กำแพงเพชร น่าน พิจิตร บึงกาฬ ระนอง และสตูล (เป็นผู้ที่อยู่ในสถานที่รัฐบาลจัดไว้ State Quarantine)

“ในกลุ่มที่มีรายงานผู้ป่วยช่วง 28 วันที่ผ่านมา 29 จังหวัดก็ทยอยให้ลดลงเรื่อยๆ ในกลุ่มสีส้ม ต้องขอชมภาคเหนือที่เหลืออยู่ 2 จังหวัด คือ นครสวรรค์ พะเยา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหลืออยู่ 5 จังหวัด คือ เลย ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา และกลุ่มสีเขียว 9 จังหวัดยังเหนียวแน่นอยู่” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## สธ.ห่วงร้อนจัด4ปีดับเฉลี่ยปีละ38ราย

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์นี้ ประเทศไทย จะมีสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิ ตั้งแต่ 36-41 องศาเซลเซียส โดยบางจังหวัด ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิสูง ถึง 42 องศาเซลเซียส จึงขอให้ประชาชน ระมัดระวังเจ็บป่วยตั้งแต่อาการเล็กน้อยถึง ขั้นรุนแรง เช่น โรคลมร้อน หรือฮีทสโตรก ส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ทำงานล้มเหลว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ทำงานกลางแจ้ง เช่น กรรมกรก่อสร้าง เกษตรกร ส่วนเด็กอายุ ต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ควรใส่ใจดูแลสุขภาพ ดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ

8-10 แก้ว ดื่มน้ำสะอาดอุณหภูมิเย็น ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่า จาก รายงานของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ตั้งแต่ ปี 2558-2562 พบรายงานผู้เสียชีวิต จากภาวะอากาศร้อนทุกปี เฉลี่ยปีละ 38 ราย ในกลุ่มอาชีพรับจ้างร้อยละ 23 คน เร็ร้อนร้อยละ 9 และเกษตรกรร้อยละ 7 ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวร้อยละ 39 เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และปัจจัย เสี่ยงที่สำคัญคือการดื่มน้ำไม่เพียงพอ ร้อยละ 19 ทำกิจกรรมเสี่ยงกลางแจ้ง ร้อยละ 21

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

ติดเชื้อเลขตัวเดียว-เปิดห้าง17พค.  
**ศบค.ตั้งเงื่อนไข**

จัด3ชั้นตอนก่อนให้ช้อป  
ไร้ตายอีกวัน-ป่วยแค่3คน  
ตั้งเป้าตรวจถึง4แสนราย  
บักตู่พอใจปลดล็อกเฟส1  
20เจ้าแล้วตอบจม.นายกฯ  
โฆษก ศบค.แย้มเปิดห้าง 17 พ.ค. หากตัวเลขติดเชื้อ  
ยังหลักเดียว (อ่านต่อหน้า 5)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

## ต่อจากหน้า 1

### เปิดห้าง

#### นายกฯหัวโต๊ะประชุมศบค.

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เป็นประธานการประชุมศบค. โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งในที่ประชุมว่า การประชุม ศบค.ครั้งนี้เป็นการประชุมเต็มคณะ ภายหลังจากการประกาศขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ออกไป ซึ่งนอกจากการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคแล้วต้องคำนึงถึงการปรับตัวเพื่อรับกระแสการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

"ถือว่าตอนนี้เป็นช่วงของการปรับตัว การเปลี่ยนแปลง โดยได้มีการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีคณะกรรมการควบคุมทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ความมั่นคง ทั้งนี้ ส่วนตัวพอใจการดำเนินการมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาด ทำให้ผู้ติดเชื้อลดน้อยลง แต่อย่าประมาทจะต้องมีมาตรฐาน ป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไปควบคู่ไปกับการทำงานของรัฐบาลที่ยังมีงานและปัญหาต้องแก้ไขต่อไป" นายกฯกล่าว

#### 'บิ๊กตู่'ขอบคุณ-แนะเข้มงวด

ต่อมา นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค.แถลงผลการประชุม ศบค.ว่า พล.อ.ศบค.ได้ประชุมเต็มคณะ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมอบแนวทางการทำงาน โดยขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและดูแลระยะช่วงเปลี่ยนผ่านในเฟสต่างๆ อย่างเข้มงวด รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดจากโควิด-19 พร้อมทั้งยังขอขอบคุณทุกกำลังใจและทุกคนที่มีส่วนช่วยทำให้เกิดความสำเร็จ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า พล.อ.ศบค.ยังระบุว่า ขณะนี้สถานการณ์น่าพอใจ แต่ยังคงต้องดำเนินการเชิงรุกพร้อมดูแลอย่างเข้มงวด โดยควบคุมการเข้า-ออกต่างประเทศช่องทางต่างๆ ขอให้ควบคุมดูแลไม่ให้นำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาประเทศ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการฉุกเฉินในระยะที่ 1 นั้น ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ห้ามละเลย ขอให้ ศบค.ด้านความมั่นคง สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ เข้าไปตรวจให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด พร้อมทั้งประสานผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามมาตรฐานและติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังสั่งการให้ ศบค.พิจารณามาตรการต่างๆ และรายงานผลกระทบหลังการผ่อนคลายสถานการณ์ รวมทั้งการแก้ไขช่วย

เหลือเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ

#### อยากให้ทำงานที่บ้าน50%

"ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอรายงานสถานการณ์ต่างๆ พร้อมระบุถึงสถานการณ์ในประเทศ ที่การรายงานผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการเคลื่อนย้ายของประชากรจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งทำให้เกิดการติดเชื้อ อีกทั้งปัจจัยที่สำคัญคือการสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง การงดการรวมกลุ่ม การงดการไปสถานที่แออัด จึงเสนอให้คงมาตรการในประเทศให้เข้มข้น และตรงการนำเข้าเชื้อจากต่างประเทศให้ได้ เพื่อให้ประเทศไทยมีตัวเลขหลักเดียวหรือสถานการณ์ดีขึ้น

ทั้งนี้ นายกฯแนะนำว่า ให้มีมาตรการและแนวทางเฉพาะของกิจกรรม กิจกรรมต่างๆ เช่น รถไฟฟ้า ต้องมีมาตรการต่างๆ รองรับเตรียมพร้อมไว้ด้วย และสิ่งสำคัญที่สรุปในที่ประชุมที่เห็นตรงกันคือ การเหลื่อมเวลาทำงาน และอาจต้องมีการเลื่อนหลายช่วงเวลาด้วย เพราะมีการไปแออัดในสถานที่ขนส่งมวลชน และอีกสิ่งที่เป็นคือการเวิร์กฟรอมโฮม หรือทำงานที่บ้านอย่างน้อยให้ได้ 50% หรือมากกว่ายิ่งดี เพื่อลดการเคลื่อนย้ายของประชาชน

#### 20เศรษฐกิจสั่งแผนให้นายกฯ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สธ.ได้เสนอที่ประชุมเรื่องการตรวจเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง โดยต้องพัฒนาตรวจหาประชากรเสี่ยงให้มากที่สุด เนื่องจากมีการตั้งคำถามว่า มีการตรวจน้อยเกินไปหรือไม่ ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคเสนอว่า เป้าหมายต้องตรวจให้ได้ 6,000 รายต่อ 1 ล้านประชากร ซึ่งไม่มากไม่น้อย คิดคำนวณออกมาแล้วคือประมาณ 4 แสนราย ซึ่งมีการตรวจไปแล้ว 2.3 แสนราย เพราะฉะนั้นเหลืออีก 1.7 แสน ที่จะต้องดำเนินการ เพื่อจะได้มั่นใจและตอบใจที่ทฤษฎี โดยจะใช้งบประมาณอย่างถูกต้อง

"กระทรวงมหาดไทยรายงานว่าได้สั่งปิดสถานที่ตามมาตรการแล้ว 46,458 แห่ง และเปิดสถานที่ตามมาตรการผ่อนปรน 148,180 แห่ง ทั้งนี้ ทาง กทม.ได้จัดทีมชุดตรวจลงพื้นที่พบว่า มีกิจกรรม กิจกรรม 3,000 แห่ง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการจึงได้ตักเตือนไป" นพ.ทวีศิลป์กล่าว และว่า เรื่องการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจนั้น ขณะนี้นายกฯได้รับแผนจาก 20 หน่วยงานเศรษฐกิจของไทยแล้ว เห็นว่ามีโครงการรายละเอียดหลายอย่างที่จะลงไปในระดับพื้นที่ต่างๆ ได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้แนวทางเหล่านี้ประกอบกับทางภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนและฟื้นฟู

#### ไทยติดเชื้อ'โควิด'เพิ่ม3ราย

นพ.ทวีศิลป์ ยังแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ว่า ผู้ติดเชื้อใหม่ 3 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,992 ราย หายป่วยเพิ่ม 11 ราย รวมหายป่วยสะสม 2,772 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 165 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมมีผู้เสียชีวิตสะสม 55 ราย ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 รายนั้น รายแรกเป็นหญิงอายุ 59 ปี เป็นแม่บ้าน ภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.ยะลา เป็นผู้ป่วยที่ค้นหาจากวิธีค้นหาเชิงรุกจากการเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากมาเลเซีย ซึ่งไม่มีอาการใดๆ ส่วนรายที่ 2 และ 3 อยู่ในักตัวของรัฐ เป็นเพศชาย อายุ 46 ปี และ 51 ปี อาชีพรับจ้าง กลับมาจากประเทศคาซัคสถาน ถึงไทยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม และเข้าสู่ที่กักตัวของรัฐ โดยผู้โดยสารที่กลับมาเครื่องบินลำเดียวกันนั้น 55 คน ได้รับการดูแลอย่างดีทั้งถึงทั้งหมด

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ขณะเดียวกันต้องยืนยันกับ จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก ลำปาง ชัยภูมิ และตรัง ที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันช่วง 28 วันที่ผ่านมา ทำให้กลุ่มนี้มีจังหวัดเพิ่มขึ้นเป็น 39 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันช่วง 28 วันที่ผ่านมา แม้จะเหลืออยู่ 29 จังหวัด แต่อยากให้ลดลงไปเรื่อยๆ ขอให้กำลังใจกับทุกจังหวัด

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

## เหมาลำนำคนไทยจากละติน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ของโลก ขณะนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อรวม 3,822,860 ราย เสียชีวิต 265,076 ราย หายป่วย 1,302,297 ราย โดยสหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อสะสมรวมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง 1,263,092 ราย สเปน 253,682 ราย อิตาลี 214,457 ราย สหราชอาณาจักร 201,101 ราย ฝรั่งเศส 174,191 ราย ส่วนการเสียชีวิตนั้น สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น 2,528 ราย รวม 74,799 ราย สหราชอาณาจักร เพิ่มขึ้น 649 ราย รวม 30,076 ราย บราซิล เพิ่มขึ้น 630 ราย รวม 8,588 ราย อิตาลี เพิ่มขึ้น 369 ราย รวม 29,684 ราย แอลเบเนีย เพิ่มขึ้น 323 ราย รวม 8,339 ราย ขณะที่ประเทศไทยตอนนี้อยู่ลำดับที่ 64 ของโลก มีผู้ติดเชื้อ 2,992 ราย เสียชีวิต 55 ราย

“ส่วนนักเรียนไทยที่ยังตกค้างในละตินอเมริกา เบื้องต้นสถานทูตมีการประสานนักเรียนไทยที่อาร์เจนตินา 52 คน อุรุกวัย 2 คน โดยจะกลับถึงไทยในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ โดยเครื่องบินเหมาลำมายังบราซิล และเดินทางด้วยเครื่องบินพาณิชย์ไปยังแอมสเตอร์ดัมและมายังประเทศไทย” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

## รอลุ้นเคาะเปิดห้าง17พ.ค.

นพ.ทวีศิลป์ตอบข้อซักถามถึงโอกาสการผ่อนคลาย โดยเปิดห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ ว่า หากสถานการณ์ดีขึ้น ได้เปิดแน่นอน เรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาครัฐ แต่เพียงอย่างเดียว แต่ภาคประชาสังคมและ

ประชาชนต้องร่วมมือกัน หากอยากกลับไปสู่ภาวะปกติของการใช้ชีวิตของการเคลื่อนไหวทางด้านการเศรษฐกิจและสังคมเหมือนเดิม

“โหมดใหม่ของการผ่อนคลายในระยะที่ 2 ที่ถูกกำหนดไว้ นั้น จะรับฟังความเห็นในระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม วันที่ 13 พฤษภาคม ชักซ้อมความเข้าใจ วันที่ 14 พฤษภาคม ยกร่างมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ก่อนที่วันที่ 17 พฤษภาคม จะเริ่มระยะที่ 2 อย่างเป็นทางการ ดังนั้นถ้าอยากจะมีพื้นที่ในการเดินผ่อนคลาย หรือห้างที่ติดแอร์ ดูของสวยๆ งานๆ ต้องทำวันนี้ให้ดี” นพ.ทวีศิลป์กล่าว และว่า ตามมาตรการในวันที่ 17 พฤษภาคม จะเริ่มระยะที่ 2 หรืออีก 10 วันข้างหน้า หากเชื่อมโยงเป็นตัวเลขหลักเดียว ก็จะได้ไปในสถานที่ที่อยากจะไปอีกหลายที่มากขึ้น

## คนไทยขอลากลับบ้าน4.5หมื่นคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล เผยแพร่ผลการประชุม สมค. ซึ่งแต่ละกระทรวงได้รายงานการปฏิบัติงานต่างๆ โดยกระทรวงการต่างประเทศรายงานการนำคนไทยกลับจากต่างประเทศ โดยมีคนไทยแสดงความประสงค์กลับไทย 45,147 คน แบ่งเป็น ทางบก 25,660 คน ทางอากาศ 19,487 คน ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาการนำบุคคลกลับประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มที่จะได้รับพิจารณาใกล้ตัวที่สุด ได้แก่ กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วย ผู้ตกค้างสนามบิน วิชามหาดไทย นักท่องเที่ยวตกค้าง และกลุ่มที่จะได้รับการพิจารณาใกล้ตัวมากที่สุด ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา คนตกงาน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ยึดหยุ่นจำนวนตัวเลขประชาชนที่เข้ามาในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนไทยที่ติดค้างยังต่างประเทศได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ในส่วนของคนไทยในมาเลเซีย นายกฯสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศอำนวยความสะดวกดูแลอย่างใกล้ชิด

## อธิบดีแจงเหตุ'ค้นหาเชิงรุก'

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงเกณฑ์การใช้วิธีการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 แบบเชิงรุกในชุมชน (Active Case finding) ว่าหากเคยฟังทฤษฎี ABC จะอธิบายได้ว่า คน A เป็นผู้ป่วยยืนยัน แล้วไปค้นหาผู้สัมผัสก็คือ คน C สิ่งที่ต้องสงสัยมาโดยตลอดก็คือว่า คน B หายไปไหน การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนคือการพยายามค้นหาผู้ป่วยกลุ่ม B ให้มากที่สุด “โดยรวมสถานการณ์ในปัจจุบัน คม.เมื่อดำเนินการควบคุมดูแลไปกับสิ่งที่เราเรียกว่า ค้นหาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการเลยในชุมชน เราดำเนินการไปมากกว่า 3,100 ตัวอย่าง เจอผู้ติดเชื้อเพียงรายเดียว แต่การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนจริงๆ ที่ทำในพื้นที่ จ.ยะลา จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ และบางส่วนของ กทม.ที่เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดมาก่อนหน้านี้ จำนวนทั้งหมดประมาณกว่า 7,900 ตัวอย่าง พบผู้ติดเชื้อเพียงประมาณ 44 ราย คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.5 ซึ่งถือว่าอยู่ในอัตราที่ไม่สูงมาก แต่นั่นก็หมายความว่า เราก็ไม่ควรประมาท” นพ.สุวรรณชัยกล่าว

## ศบค.สั่งเฝ้าระวัง'6กลุ่มเสี่ยง'

นพ.สุวรรณชัยยังกล่าวอีกว่า ที่ประชุม ศบค. มีข้อสั่งการให้เร่งดำเนินการคือ การตรวจเพื่อเฝ้าระวังและค้นหาในกลุ่มประชากรเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจในการควบคุมป้องกันโรค โดยประชากรกลุ่มเสี่ยงนั้นดูจากกลุ่มซึ่งมักจะรวมตัวกันเป็นจำนวนมากๆ การทำงานเสี่ยงด้วยการไปพบปะผู้คนจำนวนมากๆ และกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญลำดับต้น ได้แก่ 1.บุคลากรทางการแพทย์ จะเน้นในเรื่องตัวแทนของบุคลากรทางการแพทย์ในภาพรวม เพื่อการเฝ้าระวัง และเพื่อให้รับทราบสถานการณ์การติดเชื้อในบุคลากร 2.กลุ่มผู้ต้องขัง เป็นอยู่ในเรือนจำ 3.ผู้ต้องกักคือ บุคคลที่อาจจะอยู่ในส่วนของศูนย์กักกันฯ 4.คนขับรถ หรือพนักงานประจำรถสาธารณะ

“5.กลุ่มแรงงาน ทั้งชาวไทยและต่างด้าว ที่มีลักษณะของการอยู่ร่วมกันอย่างแออัด ทั้งในสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย และ 6.กลุ่มอาชีพอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ แม้ค้าพ่อค้าในตลาด หรือห้างสรรพสินค้า” นพ.สุวรรณชัยกล่าว และว่า สำหรับสถานที่เสี่ยง เช่น 1.ชุมชนแออัด 2.ศาสนสถาน 3.สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งเส้นทางบก น้ำ อากาศ และ 4.สถานีรถไฟ

## ตั้งเป้าตรวจให้ได้4แสนราย

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า ขณะนี้ตั้งเป้าหมายใน

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

1-2 เดือน จะเร่งรัดให้มีการตรวจให้ได้ถึง 6,000 รายต่อประชากร 1 ล้านคน ซึ่งคำนวณออกมาที่จะต้องตรวจ นับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา จนถึงเป้าที่ตั้งไว้ จะต้องสะสมประมาณมากกว่า 4 แสนตัวอย่าง ตอนนี้ตรวจไปประมาณ 230,000 ตัวอย่าง หมายความว่าต้องตรวจเพิ่มอีกประมาณ 170,000 ตัวอย่าง เชื่อว่าภายใต้การตรวจในสถานพยาบาลสามารถที่จะตรวจภายใน 1 เดือน ได้ถึง 75,000-80,000 ตัวอย่าง จึงจะนำมาพิจารณาในเรื่องของเชิงรุก ซึ่งจะกระจายในเรื่องของการตรวจทางห้องแล็บ 77 จังหวัด โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อของกรุงเทพฯ เป็นผู้กำหนดประชากรกลุ่มเสี่ยง กำหนดประชากรที่อยู่ในสถานที่เสี่ยง พร้อมทำแผนและดำเนินการ

“รัฐบาลมีความห่วงใยในพื้นที่หรือสถานที่เปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของศูนย์กักกันฯ โรงงาน ที่พักคนงานในกรณีของชุมชนแออัด กิจการประมง หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ ขณะนี้ได้จัดทำมาตรการและออกเป็นคู่มือแล้ว อยู่ในระหว่างตรวจทาน คาดว่าจะมีการแจ้งไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อทุกจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มเสี่ยงและทุกสถานที่เสี่ยง” นพ.สุรเวทย์ ชัยเกียรติ์

## บักพลังงานส่งกลับบ้านนายกฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และหนึ่งในโครงการ “กลุ่มช่วยกัน” ได้ตอบจดหมายถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ได้ขอความร่วมมือระดับชาติเพื่อเอาชนะโควิด-19 มีเนื้อหาโดยสรุปว่า เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้บุคลากรทางการแพทย์ สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และสิ่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการแผนงานในอนาคต

อาทิ ร่วมจัดหาประกันที่มีวงเงินประกัน 25,000 ล้านบาท ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 50,000 คน ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงห้องฟักกบัตริ์ เช่น กระจก หรือคอนโดมิเนียม ให้สามารถรองรับกลุ่มผู้สงสัยติดเชื้อได้อย่างปลอดภัยจำนวน 1,000 ห้อง

“ติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสในระบบปรับอากาศส่วนกลางให้กับโรงพยาบาลจำนวน 5 แห่ง และกำลังจะเข้าไปดำเนินการอีก 8 แห่ง โดยมีเป้าหมายให้ครบ 100 แห่งภายใน 2 เดือน ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้เตียงเคลื่อนย้ายในโรงพยาบาลสามารถขนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 500 เตียง ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงห้อง ICU ปกติให้เป็นห้องแรงดันลบจำนวน 50 เตียง โดยมีเป้าหมาย 1,000 เตียง ภายใน 2 เดือน” จดหมายระบุ

## มูลค่าช่วยเหลือรวม 250 ล้าน

จดหมายระบุอีกว่า ผลิตู้ฆ่าเชื้อ UVC เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ ของใช้ขนาดเล็ก รวมถึงช่วยฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัย ให้กลับมาใช้ได้ใหม่จำนวน 1,000 ตู้ ปรับปรุงรถพยาบาลเพื่อให้สามารถขนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อได้ จำนวน 200 คันภายใน 2 เดือน สนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการวิจัยและผลิตแจกจ่ายชุดตรวจโควิดแบบรวดเร็วที่มีความแม่นยำสูงจำนวน 6,000 ชุด ผลิตเครื่องผลิตโอโซน 500 เครื่อง ร่วมวิจัยและพัฒนาวัคซีน ในการป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกับ สวทช. ทำวิจัยและพัฒนาสารเคลือบผิวสำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสเพื่อลดการติดเชื้อ

“เพิ่มศักยภาพในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชน สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและสิ่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการแผนงานในอนาคต แจกจ่ายหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย 1 แสนชิ้น ผลิตหน้ากากแรงดันบวกเพื่อให้ประชาชนใช้ในการเดินทางหรือเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในที่มีคนหนาแน่น 7,000 ชุด แจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ 50,000 ชุด ผลิตกล่องฆ่าเชื้อ UVC 3,000 กล่อง แจกจ่ายเครื่องกรองอากาศที่ฆ่าเชื้อไวรัสได้ 2,500 เครื่อง ผลิตตู้ฆ่าเชื้อ UVC 2,000 ตู้ ผลิตเครื่องผลิตโอโซน 500 เครื่อง มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 250 ล้านบาท” จดหมายระบุ

## สหรัฐติดเชื้อ-เสียชีวิตมากที่สุด

สำนักข่าวต่างประเทศยังคงรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นไม่หยุด ล่าสุดในช่วงเย็นของ



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๕)

วันที่ 7 พฤษภาคม อยู่ที่ 265,112 รายแล้ว ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเป็น 3,821,386 คน ทั้งนี้ สหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในรอบ 24 ชั่วโมงมากถึง 2,367 ราย ทำให้ตัวเลขรวมของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 74,809 ราย ตามด้วยอันดับ 2 เป็นอังกฤษที่ 30,076 ราย อิตาลี 29,684 ราย สเปน 25,857 ราย และฝรั่งเศส 25,809 ราย

ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มากที่สุดยังคงอยู่ในสหรัฐ โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 24,252 คนใน 24 ชั่วโมง ทำให้ตัวเลขรวมอยู่ที่ 1,263,224 คน ตามด้วยสเปน 253,682 คน อิตาลี 214,457 คน อังกฤษ 201,101 คน ฝรั่งเศส 174,191 คนเยอรมนี 168,162 คน รัสเซีย 165,929 คน ตุรกี 131,744 คน บราซิล 126,611 คน และอิหร่าน ซึ่งกลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่าแสนคนประเทศที่ 10 ของโลก ที่ 101,650 คน

## ทรัมป์ชี้โควิดร้ายกว่า 9/11

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ออกมาระบุว่า การแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสหรัฐมากกว่า เหตุการณ์ที่กองทัพญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ หรือการก่อวินาศกรรม 9/11 โดยทรัมป์ระบุว่า สหรัฐกำลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดที่เคยพบมา กับประเทศ นับเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่าเพิร์ลฮาร์เบอร์ และเลวร้ายยิ่งกว่าเหตุโจมตีเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์

ทรัมป์กล่าวโดยอ้างถึงการโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐเพิร์ลฮาร์เบอร์ ในฮาวาย โดยญี่ปุ่น เมื่อปี 1941 ซึ่งทำให้สหรัฐต้องเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่เหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 ทำให้มีผู้เสียชีวิตในสหรัฐราว 3,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการโจมตีอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ในนครนิวยอร์ก จนทำให้สหรัฐต้องเข้าสู่สงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่ยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ ทั้งในอิรัก อัฟกานิสถาน และประเทศอื่นๆ

## มะกันตกงานกว่า 30 ล้านคน

ทั้งนี้ ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อเนื่องไปทั่วโลก ล่าสุดมีรายงานว่าตัวเลขการว่างงานในสหรัฐได้พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 30 ล้านคนแล้ว ซึ่งถือเป็นตัวเลขการว่างงานที่สูงเป็นประวัติการณ์ของสหรัฐ

อัตราการว่างงานของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยผู้คนที่ตกงานมีตั้งแต่ผู้ที่ทำงานในธุรกิจ

สายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร ไปจนถึงโรงงาน หลังจากที่รัฐต่างๆ ได้สั่งให้มีการปิดเมืองจนกระทั่งตัวเลขการว่างงานในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และเฉพาะในเดือนเมษายนเดือนเดียว มีรายงานตัวเลขการว่างงานเพิ่มขึ้นถึง 20 ล้านคน ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าตัวเลขการว่างงานที่แท้จริงในเดือนเมษายนน่าจะเลวร้ายกว่านั้นมาก หรืออาจสูงถึง 28 ล้านคน เทียบเท่ากับการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานถึง 17%

## ยูเอ็นระงับคลายล็อกดาวน์

นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (ยู) ออกมาเตือนอีกครั้งหนึ่งว่า ประเทศต่างๆ ที่ได้เริ่มต้นผ่อนคลายมาตรการคุมเข้ม ซึ่งนำมาบังคับใช้เพื่อระงับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะต้องดำเนินมาตรการต่างๆ ด้วยความระมัดระวังขั้นสูงสุด ไม่เช่นนั้นอาจเสี่ยงที่จะเผชิญกับการแพร่ระบาดรอบใหม่

นายกีบรีเยซุสกล่าวว่า ทุกประเทศจำเป็นต้องมั่นใจว่ามีมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาทิ ระบบติดตามตรวจสอบ รวมถึงมาตรการควบคุมโรค

“ความเสี่ยงของการที่เราจะต้องกลับไปปิดเมืองอีกครั้งยังคงเป็นเรื่องจริงอย่างยิ่ง หากประเทศต่างๆ ไม่บริหารจัดการช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้ด้วยความระมัดระวังขั้นสูงสุด ภายใต้การดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน” นายกีบรีเยซุสกล่าว

## ญี่ปุ่นเลื่อนอนุมัติทดสอบยา

รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมที่จะอนุมัติให้มีการทดสอบด้วยยาเรมเดซิเวียร์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยการอนุมัติดังกล่าวจะทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่ 2 ที่อนุมัติให้มีการทดสอบยาตัวดังกล่าว หลังจากก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกามีการทดสอบยาเรมเดซิเวียร์กับผู้ป่วยโควิด-19 ไปก่อนหน้านี้

การอนุมัติการทดสอบด้วยยาตัวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ารัฐบาลพร้อมที่จะให้ไฟเขียวในการเร่งอนุมัติให้การทดลองด้วยยาตัวดังกล่าว

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการอนุมัติการทดสอบยาเรมเดซิเวียร์แล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมที่จะอนุมัติให้มีการทดสอบยาอีวาแกน ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทฟูจิฟิล์ม ในการใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเดือนนี้ หากการทดสอบในกลุ่มตัวอย่าง 100 คนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

## ต่อจากหน้า 1

### หนองในปาก

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีเพชฌัญญา “Thanatnon Rong Assava” ของคุณหมอ โพสต์ภาพหนองในปาก พร้อมข้อความอธิบายว่า “เคยเห็นแต่ในตำรา หรือ lecture เวลาอาจารย์สอน ไม่คิดว่าจะต้องมาเจอเอง สยอง 3 วันที่ หนองในปากในปาก คนไข้ 12 ตัว ตื่นได้ จะลง vdo ก็เกรงใจ...ด้าน เพดานบวมออกมา ฟัน 4 ซี่หน้าโยก มีแผลกดทับด้านกัน มีสายอาหารคาจูก เจาะคอ มียาจากมหาราช มียากันชัก ที่มีผลต่อเหงือก ญาติบอกพบหนองในปาก ตอนแรกดูที่บ้านไม่เจอ จึงเช็ดทำความสะอาด” โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ จ.นครราชสีมา เนื่องจากแพทย์รายดังกล่าวได้รับแจ้งจากงานเยี่ยมบ้านว่ามีผู้ป่วย เพศชาย อายุ 70 ปี โรคติดเชื้อ มีอาการเหงือกบวมมากและไข้ 39.4 องศาเซลเซียส นอนติดเตียงเกือบ 1 ปีแล้ว และจำได้ว่าเคยไปเยี่ยมและสอนผู้ดูแลประพจน์เมื่อต้นสิงหาคมเมื่อปี 2562 จึงได้ลงพื้นที่ไปตรวจพบพบว่า มีแผลในช่องปาก จึงทำการถอนฟัน จึงเห็นโพรงใหญ่เหมือนถ้ำ ติ่งออกมา มีหนอง 1 ตัว หลังจากนั้นจึงพบโพรง เจอหนองมากมาย เนื้อที่ออกมาคือรังหนอง เบื้องต้นค้นหาค้นพบ 12 ตัว

ท.พรตพร ลิมปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ผู้ป่วยรายนี้อยู่ในระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพ และเรื่องแบบนี้พบได้เรื่อยๆ ในผู้ป่วยที่มีปัญหาติดเชื้อ ปัญหาสุขภาพในช่องปาก จึงเป็นเรื่องสำคัญต้องดูแล ผู้สูงอายุติดเชื้อ หากไม่รู้สึกตัว หนองหลั่งก็มักอักเสบ แล้วแผลงวัน อาจฉวยจังหวะเข้าไปยังผู้ป่วยมีประวัติเคยป่วย เป็นร่วมโรค หรือมีปัญหาระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ก็เป็นอาหารของหนองในปากได้ เมื่อหนองพวกนี้เมื่อเริ่มเติบโตในช่องปาก ก็จะคืบคลานไปหาอาหาร เป็นหนองหรือเนื้อเยื่อที่ตายแล้วในช่องปาก หากหนองแทรกหรือซอกเข้าไปถึงส่วนของจมูก ก็มีโอกาสดูดรับอันตรายสูง เนื่องจากมีโอกาสที่หนองจะเข้าไปถึงสมองได้ ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีทันตภิบาลเข้ามาดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุติดเชื้อที่ไม่รู้สึกตัวเพื่อดูแลช่องปาก และสอนคนใกล้ชิดดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย ไม่สามารถสังเกตเห็นหนองในปากด้วยตาเปล่า แต่หากพบหนองในช่องปาก อย่านอนใจให้รีบมาพบแพทย์

“สำหรับโอกาสการพบหนองในปากเติบโตในช่องปากในผู้สูงอายุติดเชื้อทุกรายหรือไม่นั้น ต้องถือว่าพบได้น้อย หากมีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยอย่างดี หรือกรณีผู้สูงอายุดังกล่าว ยังมีความรู้สึกหรือเคลื่อนไหวช่วงคอได้คืออยู่ ตรงนี้ จะเกิดปัญหาน้อยกว่าคนที่ไม่รู้สึกตัว แต่การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุติดเชื้อถือเป็นเรื่องสำคัญ ถ้ายังมีฟันหลงเหลือในช่อง

ปาก ทำให้การบดเคี้ยวทำได้สะดวก และสุขภาพ ก็ดีกว่าคนที่ไม่มีฟันแน่นอน แต่ต้องแปรงฟันทำความสะอาดให้ดี การรักษาหรือทางแก้ไข ในกรณีพบหนองในปากในเหงือก ต้องมีการเปิดเหงือก ผ่าตัดเอาหนองและหนองออกจนหมด และปล่อยให้แห้ง แล้วเย็บเหงือกปิด เพียงไม่กี่สัปดาห์คนไข้ก็จะมีการดีขึ้น กรณีเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ จ.นครราชสีมา เฉลี่ย 3-5 ปี เจอ 1 คน” ท.พรตพรกล่าว

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๐

## ‘สธ.’เตือน‘ร้อน’-ฮีตสโตรกถึงตาย

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ.กล่าวว่า ช่วงสัปดาห์นี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิตั้งแต่ 36-41 องศาเซลเซียส วันเดียวกันนี้ บางจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงถึง 42 องศาเซลเซียส จึงขอให้ประชาชนระวังการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นตั้งแต่อาการเพียงเล็กน้อยไปจนถึงอาการรุนแรงที่อาจเสียชีวิต ได้แก่ เพลียแดด โรคลมร้อน หรือฮีตสโตรก (Heat Stroke) ที่เกิดจากการทำกิจกรรมหรือทำงานในที่อากาศร้อนจัดเป็นเวลานานจนร่างกายไม่สามารถปรับตัวและควบคุมความร้อนในร่างกาย ส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ทำงานล้มเหลว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอาชีพทำงานกลางแจ้ง เช่น กรรมกรก่อสร้าง เกษตรกร กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง คนอ้วน ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ และผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

“ช่วงอากาศร้อนต้องใส่ใจดูแลทั้งตัวเอง และคนรอบข้าง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ถ้าอากาศร้อนจัดควรงดออกไปกลางแจ้ง งดออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกาย วันละ 8-10 แก้ว สวมเสื้อผ้าระบายอากาศได้ดี และไม่ควรมีสุรา

ขณะอากาศร้อน” นพ.สุภูมิกล่าว

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากรายงานกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ตั้งแต่ปี 2558-2562 พบผู้เสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อนทุกปี เฉลี่ยปีละ 38 ราย โดยช่วงฤดูร้อนปี 2562 ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูง 40 องศาเซลเซียส มีผู้เสียชีวิตถึง 57 ราย มากที่สุดในเดือนเมษายน โดยอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 23 คนเร่ร่อน ร้อยละ 9 และเกษตรกร ร้อยละ 7 ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 39 เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือ การดื่มสุราประจำ ร้อยละ 19 ทำกิจกรรมเสี่ยงกลางแจ้ง ร้อยละ 21

“ผู้ที่มีอาการฮีตสโตรกจะมีอาการตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่มีเหงื่อออก กระหายน้ำมาก วิงเวียน ปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ หายใจเร็ว อาเจียน ควรปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยรีบนำผู้ป่วยเข้าในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวก ให้ดื่มน้ำเย็น ให้นอนราบและยกเท้าทั้งสองข้างขึ้นสูง ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามหน้าผาก ซอกคอ รักแร้ ขาหนีบ ร่วมกับใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายให้ต่ำลงโดยเร็วที่สุด ถ้ามีอาการรุนแรง หมดสติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที หรือโทรสายด่วน 1669” นพ.สุวรรณชัยกล่าว

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๕

## ทูตออสเตรเลียชม 'บิกตู' เจ๋งคุมโควิด

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ห้องสิ่งช่าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับนายแอลัน เจมส์ มัคคินัน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเอกอัครราชทูต ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ออสเตรเลียอย่างแข็งขันตลอดมา ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันมีผลวัฒมาขึ้น ยืนยันรัฐบาลไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเอกอัครราชทูต เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในทุกมิติ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

เอกอัครราชทูต กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี พร้อมยืนยันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตชื่นชม และแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เป็นอย่างดี จากตัวเลขผู้ติดเชื้อถือว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลให้ชาวออสเตรเลียในประเทศไทยมั่นใจในระบบสาธารณสุขของไทย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้รัฐบาลออสเตรเลียช่วยดูแลชาวไทยในออสเตรเลีย โดยรัฐบาลไทยขอให้มั่นใจว่าไทยจะช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ชาวออสเตรเลียที่ติดค้างในไทยเช่นกัน